

ทับทูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 13 สิงหาคม 2562

ปีที่: 16

ฉบับที่: 3805

หน้า: 1(บน), 14

Col.Inch: 48.80

Ad Value: 36,600

PRValue (x3): 109,800

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: TTW นำประปา ยอดขายดี CKP ดันงบปีหน้าโตแรง



ทับทูน - TTW ขายน้ำประปามาร์จิ้นดี เล็งรักษามาร์จิ้นไม่ต่ำกว่า 40% คาดปริมาณขาย-รายได้ปี 2562 โต 2-3% ชี้ดีมานด์ยังมีต่อเนื่อง ส่งชึกศึกษาลงทุนธุรกิจน้ำประปาเพิ่ม พร้อมปีหน้ารับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก CKP เพิ่มหลังเตรียมจ่ายไฟฟ้าโครงการไซยะบุรีที่ลาว หนุนผลงานปี 2563 โตแรง เข้มกองทุนใน-นอกให้ความสนใจ มองธุรกิจเติบโตมั่นคง

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือTTW เปิดเผยว่า ผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลัง 2562 จะเติบโตได้ต่อเนื่อง โดยคงเป้ารายได้ทั้งปี 2562 และปริมาณการขายน้ำเติบโต 2-3% โดยบริษัทมองว่าความต้องการน้ำประปายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน แต่ในช่วงนี้อาจจะไม่มีการลงทุนใหม่ เพราะต้องรอนโยบายของทางภาครัฐเปิดโอกาสให้เข้าไปดำเนินการเพิ่มเติม ส่วนงานด้านการบริหารจัดการน้ำของภาคเอกชน ตอนนี้มีมีการบริหารจัดการน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซึ่งบริษัทก็มองหาโอกาสเข้าไปรับบริหารจัดการน้ำต่อเนื่อง ซึ่งการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะนี้จะเน้นการขายธุรกิจทางด้านน้ำประปาเป็นหลัก

"ปีนี้คาดว่าผลงานก็เติบโตต่อเนื่อง ซึ่งไตรมาส 2/2562 ที่ผ่านมาก็น่าพอใจ ดีมาแต่การใช้น้ำประปายังสูง ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งไม่ได้มีผล

TTW นำประปายอดขายดี CKP ดันงบปีหน้าโตแรง



สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย

กระทบอะไรกับภาพรวมบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบกับภาคเกษตรเท่านั้น แต่ในส่วนของการใช้น้ำประปาไม่ได้กระทบอะไร และปีนี้บริษัทก็มีกำไรจากส่วนแบ่งเงินลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย เพราะบริษัทร่วมมือการจ่ายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น" นายสมเกียรติ กล่าว

● มาร์จิ้นแรงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผลการดำเนินการไตรมาส 2/2562 บริษัทมีกำไร 729.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% โดยมาจากรายได้จากการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้นจำนวน 53 ล้านบาท หรือ 3.7% ซึ่งมาจากทั้งการ

จำหน่ายน้ำประปาของบริษัท และรายได้จากการขายน้ำประปาของบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด หรือ PTW และรายได้จากการบริหารนำครบวงจรให้แก่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นอกจากนี้ยังมีส่วนแบ่งกำไรจากการเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทร่วมมือยอดขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งผลการดำเนินงานของไตรมาส 2/2562 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ

ขณะเดียวกันบริษัทยังรักษาอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ไม่ต่ำกว่า 40% ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทรักษาการเติบโตของมาร์จิ้นได้ในระดับที่ดี และบริษัทก็มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่บริษัทมีการเข้าไปลงทุนในบริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP บริษัทถือหุ้น 25.31% ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีเนื่องจากมีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี (XPCL) ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน แต่จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการนี้เต็มปีทำให้ปีหน้าคาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามธุรกิจของบริษัทได้รับ

ความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ซึ่งมีสถาบันในประเทศและสถาบันต่างประเทศ เข้ามาสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และรูปแบบธุรกิจของบริษัทในการจำหน่ายน้ำประปานั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต ทำให้มีการเติบโตต่อเนื่องได้ทุกปี และนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนส่วนใหญ่จะเป็น นักลงทุนระยะยาว (Long-Term Investment)

● สองเป้าหมาย 15 บาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุถึง TTW ว่า กำไรครึ่งปีแรก 2562 คิดเป็น 48.3% ของประมาณการทั้งปี 2562 ที่ 3 พันล้านบาท เติบโต 7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่กำไรครึ่งปีหลังปี 2562 มีโอกาสเด่นกว่า ครึ่งปีแรกจากการ COD โรงไฟฟ้าไซยะบุรีเป็นครั้งแรกใน ไตรมาส 4/2562 (Equity MW ของ CKP อยู่ที่ 482 เมกะวัตต์) คงคำแนะนำ "TRADING" บนราคาเหมาะสม ณ ลีนปี 2562 ที่ 15.00 บาทต่อหุ้น อิง DCF (WACC 6.5% Terminal Growth 1%)